
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2566 

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม      ต าแหน่ง   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง  รองอธิการบดี   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี   รองอธิการบดี 
3. นางศรีกุล  นันทะชมภู     นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
4. นางสาวนีร  เรียนกุนา     ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นายประศาสน์  ก้องสมุทร    ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 
6. นางประทุมทิพย์  ดวงดีทวีรัตน์    ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
7. นายธีระชัย  ตันเรืองพร    ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
8.  นางกัณณิกา  ข้ามสี่     ผู้อ านวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
9.  นางพัชรี  ค ารินทร์     ผู้อ านวยการกองกลาง   
10.  นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์    ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล 
11.  นางสาวจงรักษ์  บัวลอย    ผู้อ านวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ  
12. นายสุชาติ  จันทร์แก้ว     หัวหน้างานสวัสดิการ 

        แทน ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
13.  นางโสภา  สุทธิยุทธ์     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
14.  นางสาวบงกชชนก  เมธีวุฒิวงศ์   หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร 
15.  นายเสริมศักดิ์  ไชยทา    นิติกรช านาญการพิเศษ  

      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ  หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 
17.  นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชุม  เลขานุการ  
 

ผู้เข้าประชุมโดยระบบ Microsoft teams 
    นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
ผู้ลาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา   อธิการบดี 
2. นางวราภรณ์  ฟูกุล     ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 
3. นางอรณุตรา  จ่ากุญชร    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 
1. นางสาวกิริยา  ทิพย์โอสถ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางธัญทิวา   เผ่าต๊ะใจ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  ด้วยประธานที่ประชุมติดภารกิจอ่ืนไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดี        
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง) เป็นประธานที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   
 - ไม่มี -   
 

๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ   
 - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย  
  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   

 

    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง / รายงานผลการด าเนินงานหน่วยงาน 
 

   ๓.๑  ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 

๑)  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนสนับสนุน 
และ พัฒนานักศึกษา   
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2566 เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการติดตามมติที่ประชุม จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

๑) รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนสนับสนุนวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา  

     ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดสรรเงินสมทบเข้าทั้งกองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย และเงิน
ส ารองสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากส านักงานมหาวิทยาลัยสามารถใช้เงินจากทั้งสองกองทุนได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต่างกัน อีกทั้งเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการใช้เงินต้นหมดไป ทั้งนี้ สัดส่วนในการจัดสรรเงิน   
เข้ากองทุน อาจมอบให้ สนม.ฟอรั่ม พิจารณา และควรมีการวางแผนรองรับการใช้เงินอย่างเหมาะสม โดยต้องเป็น    
งานในภาพรวมและไม่ผิดหลักเกณฑ์การใช้เงิน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้จัดสรรเงินจากกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

- สมทบเงินส ารองสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2,000,000 บาท 
- กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 569,902.92 บาท 

     ทั้งนี้ ให้กองคลังจัดท าบัญชี ส่งให้กองตรวจสอบภายในตรวจบัญชีกองทุนสนับสนุนวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา   
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2. ให้กองคลังจัดท ารายงานการเงินของทั้ง 2 กองทุนให้เป็นปัจจุบัน เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบใน
การประชุมครั้งต่อไป 

3. มอบให้ สนม.ฟอรั่ม พิจารณาการขอใช้เงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์  
 
 ผู้อ านวยการกองคลังได้รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย และกองทุน
สะสมส านักงานมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมในเบื้องต้น และแจ้งว่าจะน าเสนอรายละเอียดบัญชีทั้งสองกองทุนในการ
ประชุมครั้งต่อไป  
 

 ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะว่า ควรวางแผนและก าหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินเข้ากองทุนทั้งสอง
กองทุนเพ่ือน ามาใช้ตามวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงานมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือ
รองรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแผนงบประมาณของส านักงานมหาวิทยาลัย หรือส ารองไว้เป็นเงินชดเชยส าหรับ
บุคลากรของส านักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณในอนาคต เป็นต้น  
 

 ที่ประชุมรับทราบ และมีมติดังนี้ 
1. ให้กองคลังด าเนินการจัดท ารายงานบัญชีกองทุน และรายงานที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ในการประชุมครั้งต่อไป  
2. ให้กองตรวจสอบภายในตรวจสอบบัญชี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

แนวทางการจัดสรร เงินกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ตามล าดับ 
3. ให้ สนม.ฟอรั่ม พิจารณาจัดท าแผนการจัดสรรเงิน และการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์            

ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 

๒) พิจารณาทบทวนเรื่องการมอบอ านาจและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

     สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาเรื่องการมอบอ านาจและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  และมีมติให้
เสนอที่ประชุมรองอธิการบดีพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะว่า 

1. จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการที่ยังไม่มีการตกลงกันให้ชัดเจน            
โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอ านาจจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งให้คลังด าเนินการต่อ แต่ในกรณีที่พบความ
ผิดปกติ เช่น TOR ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง คลังจะสอบถามรายละเอียด เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นเมื่อถึงกระบวนการตรวจสอบพัสดุ เนื่องจากกองคลังต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

2. กรณีที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถรับมอบอ านาจฯ และด าเนินการตามกระบวนการได้ ขอให้
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประสานกับกองคลังในรายละเอียดและ
กระบวนการให้ชัดเจนก่อนจัดส่งเอกสารให้คลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

3. ส าหรับกองและฝ่ายที่มีความจ าเป็นต้องมอบอ านาจให้ด าเนินการ อาจพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง
ผู้รับมอบอ านาจให้เหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับผิดชอบ 
 

  ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2566 รับทราบ และมีข้อเสนอแนะว่า เห็นควรยกเลิกค าสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ และความช านาญเฉพาะทาง หรือไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ทั้งนี้ 
หน่วยงานใดที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จตามกระบวนการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย       
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ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและด าเนินการตามกระบวนการให้แล้วเสร็จก่อนส่งให้กองคลังจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป และมีมติให้เสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 

  ที่ประชุม สนม. ฟอรั่ม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รับทราบ และเห็นควร
เสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ไม่เห็นด้วยกับการมอบอ านาจและการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก
อาจเกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ  

๒. ในกรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องซื้อวัสดุเฉพาะเจาะจง อาจให้หน่วยงานประสานงานกับ
คลังในการเลือกร้านค้าและวัสดุ ที่เป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  

๓. ตามที่กองคลังได้แจ้งเวียนขั้นตอน กระบวนการ หรือแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ในระบบ          
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว แต่ควรจัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านการบริหารพัสดุ การเงิน
การคลัง เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนกระบวนการ/ขั้นตอน ที่ถูกต้อง 
และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

๔. หลายหน่วยงานที่ประสบปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการ หรืออุปสรรคเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เห็นควร
ให้มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาและรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือ เป็นแนวทางให้                  
ฝ่ายกฎหมาย ไปจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ให้สอดคล้องการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับต่อไป  
 

 ผู้อ านวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใด    
ให้สอดคลัองกับการด าเนินนการได้ ส าหรับการมอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งฯ เป็นการมอบหมายหน้าที่ในการจัดซื้อจัด
จ้างในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เป็นการด าเนินการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน มีความเหมาะสมกับหน่วยงานที่
จ าเป็นต้องมีวัสดุเพ่ือให้บริการแบบเร่งด่วน เช่น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีภาระงานที่ให้บริการซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และระบบสาธารณูปโภค จ าเป็นต้องมีวัสดุที่พร้อมให้บริการเพ่ือให้ง านเสร็จสิ้น หรือบางหน่วยงานเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการตามโครงการ และเป็นการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่มีความจ าเพาะ เช่น วัสดุตามประเพณี เป็นต้น       
ซึ่งการมอบอ านาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น หากหน่วยงานใดที่ไม่เห็นด้วยกับการมอบอ านาจ อาจเสนอขอยกเลิก   
ค าสั่งฯ ทั้งนี้ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างคลังจะด าเนินการทั้งหมดเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ตามที่ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เห็นควรให้ยกเลิกค าสั่งฯ และสนม. ฟอรั่ม   
มีข้อเสนอแนะไม่เห็นด้วยกับการมอบหมายหน้าที่เช่นเดียวกัน แต่ข้อดีของการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นการกระจายอ านาจให้กองสามารถด าเนินการได้ในระดับหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ ดังนั้น ควรหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัย 

๒. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งไม่ตรงกับภารกิจหลักที่รับผิดชอบอาจ
มีผลกระทบกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัยมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ และควรด าเนินการตามระบบ ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตสูง ดังนั้น ควรแก้ไขที่ต้นเหตุโดย
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หน่วยงานควรประสานงานกับงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือให้ได้พัสดุที่ตรงตามความต้องการ  ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการ
ส ารองเงินไปก่อนให้ด าเนินการตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้มีการมอบอ านาจและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามค าสั่งฯ ตามเดิมไปก่อน ทั้งนี้ ให้ที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม พิจารณาแนวทางที่เหมาะสม และเสนอที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป 
  

๓) การจัดช่องจอดรถยนต์ส าหรับผู้อ านวยการกอง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย   
 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566            
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดช่องจอดรถยนต์ส าหรับผู้อ านวยการกอง โดยให้ จัดสถานที่จอด
รถบริเวณบุคลากรมาเช้า จ านวน 2 ช่อง โดยไม่ต้องระบุชื่อหน่วยงาน นั้น 

 
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่าที่จอดรถที่มีหลังคามีจ านวนจ ากัด อาจเกิดข้อครหาในการจัดช่องจอด

ส าหรับผู้อ านวยการกอง ดังนั้น อาจพิจารณาการเก็บค่าบริการจอดรถในพ้ืนที่ที่มีหลังคา เพ่ือเป็นรายได้ของส านักงาน
มหาวิทยาลัย สามารถน าเงินรายได้มาบริหารจัดการภารกิจของส านักงานมหาวิทยาลัยได้ หรือสมทบกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย โดยศึกษาแนวทางจากการเรียกเก็บค่าบริการจอดรถของบ้านพักพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระเบียบ
การจัดเก็บที่ชัดเจน ทั้งนี้ หากเรียกเก็บค่าบริการจอดรถ ควรก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับผู้บริหารและ
ผู้อ านวยการกองที่จอดรถบริเวณอาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ฝ่ายกฎหมายน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาว่าสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ จะมีแนวทางในการจัดเก็บอย่างไร และเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

   ๓.2 การด าเนินงานส านักงานสีเขยีว ส านักงานมหาวิทยาลัย 
 ๑) รายงานโครงการและการจัดกิจกรรมภายใต้การด าเนินงาน Green Office  

    ส านักงานมหาวิทยาลัย  
 

 สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รายงานการด าเนินการจัดการพลังงานและการใช้
ทรัพยากรส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2565 ทั้งนี้ ให้กองกายภาพฯ เปรียบเทียบมูลค่าเป็นจ านวนเงิน เพ่ือให้
ทราบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินเท่าใด ส าหรับค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ ให้บริหารจัดการภายใต้วงเงินที่
ได้รับจัดสรรของโครงการส านักงานสีเขียวส านักงานมหาวิทยาลัย นั้น 

 
ในการนี้ กองกายภาพฯ ได้ด าเนินการตามมติ และได้รายงานโครงการและกิจกรรมภายใต้การ

ด าเนินงาน Green Office ส านักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๑. รายงานผลการด าเนินการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรของส านักงานมหาวิทยาลัย 
๒. การสมัครตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (ต่ออายุ) โดยคณะกรรมการระดับประเทศ/ระดับ

พ้ืนที่ ประจ าปี 2566 
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๓. การอนุมัติโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า ได้ประสานเรื่องการต่ออายุซึ่งได้รับแจ้งว่า
อาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐,๐๐๐ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับ หรือ
มหาวิทยาลัยอาจอยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสานงาน จะรายงานให้ ที่ประชุมทราบ      
อีกครั้งหนึ่ง 

 
ที่ประชุมรับทราบ  
 

๓) ผลการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา   
 

      ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษา ได้รายงานผลการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office) 
ศูนย์กิจการนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์กิจการนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หมวด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  25 20.72 
2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก   15 13.75 
3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  15 14.20 
4 การจัดการของเสีย  15 13.13 

5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย  15 14.68 

6 การจัดซื้อและจัดจ้าง  15 15 
รวม 100 91.48 

 

  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้รักษามาตรฐานการด าเนินงานด้านส านักงานสีเขียวให้เป็นมาตรฐาน
ต่อไป 
 

๓.๓ พิจารณาทบทวนการจัดโครงการเปตองส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการอนุมัติ งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ส านักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 11,000 บาท ให้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองเพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีของส านักงาน
มหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น ในการนี้ ได้รับข้อเสนอแนะจากกองตรวจสอบภายในว่า หากโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรม
สันทนาการไม่ควรใช้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ หากตรวจสอบพบภายหลังอาจเสี่ยงต่อการคืนงบประมาณ        
จึงควรพิจารณาใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

 

ที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีข้อเสนอแนะว่า        
หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเป็นการจัดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ไมตรีของบุคลากรในส านักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จะไม่สามารถใช้งบยุทธศาสตร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายโครงการเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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ส าหรับบุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 300 คน ซึ่งในความเป็นจริง บุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้
เขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน ดังนั้น อาจพิจารณาใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน หรือปรับรูปแบบกิจกรรม โดยขอความร่วมมือ
แต่ละหน่วยงานร่วมสนับสนุนอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการจัดการแข่งขัน หรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการขอรับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย และเห็นควรเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวขออนุมัติจัดในวันที่ 21 เมษายน 
2566 ซึ่งตรงกับวันที่มหาวิทยาลัยมีการแข่งขันชกมวย อาจจะมีบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ดังนั้นที่ประชุม   
จึงมีมติให้ยกเลิกการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองเพ่ือสร้างความสัมพันธไมตรีของส านักงานมหาวิทยาลัยไปก่อน 

 

   ๓.4 ด้านแผนปฏิบัติงานส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2566  

  ไม่มี 
 

3.5  ด้านการประกันคุณภาพ  

  ไม่มี 
 

3.๖ รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา         
 

4.1 ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส านักงาน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

 

ส านักงานมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดวางการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง 
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (กุมภาพันธ์ 2564) และมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 รวมถึงเป็นไปตามนโยบาย คู่มือและแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2566  

 

     แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
มีทั้งหมด 4 ประเภทความเสี่ยง มีประเด็นความเสี่ยง 4 ประเด็นความเสี่ยง  และมีตัวชี้วัด (KPI) ในแผนยุทธศาสตร์ 
มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ (KRI) ในแผน จ านวน  5  ตัว ดังนี้  
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ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ความเสี่ยงด้านนโยบายและ 
กลยุทธ์ (Strategic Risk)   

1. การชับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานกาดเกษตร
แม่โจ้ (ร้อยละ 80) 
2.จ านวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม (10 รางวัล) 
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.กองบริหารงานทรัพย์สินฯ   
/ ผอ.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

3. การพัฒนาระบบการ
ให้บริการที่สร้างความ
ประทับใจ 

3.ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ  
(ค่าเฉลี่ย 4.00) 
ผู้รับผิดชอบ : ผูอ้ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

2. ความมั่นคงทางการเงินและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน  

4. ร้อยละชองเงินงบประมาณรายได้ต่อ 
เงินงบประมาณทั้งหมด (รวมทั้งมหาวิทยาลยั)  
(ร้อยละ 30) 
ผู้รับผิดชอบ : ผอ.กองแผนงาน 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎ ระเบียบ (Compliance 
Risk) 

5. การทุจริตของบุคลากร 5. จ านวนคร้ังที่เกิดการทุจริตของบุคลากรใน
ส านักงานมหาวิทยาลัยทุกกรณี (นับจากคดีมีการ
ตัดสินสิ้นสุด) (0 คร้ัง) 
ผู้รับผิดชอบ : หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย และ 
ผอ.ทุกกอง หวัหน้าทุกฝ่าย 

 

  ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ในภาพรวมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ดังนี้    
  KPI ที่ 1. ด าเนินกิจกรรมควบคุมตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 70  
   KPI ที่ 2. สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ร้อยละ 70 
   KPI ที่ 3. ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม KPI ร้อยละ 70  
โดยจะมีการติดตามการด าเนินงาน 3 ครั้งต่อไป (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) ไปยังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

  2)  การจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
 

การจัดวางการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการ
ด าเนินการจัดวางกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานจ านวน 20 กระบวนงาน 21 ตัวชี้วัด  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรเปลี่ยน KPI ข้อ ๑๘ ให้วัดความส าเร็จ โดยก าหนดให้ร้อยละของนักศึกษาปีที่  ๓               

ของหลักสูตร ๔ ปี และนักศึกษาปีที่ 4 ของหลักสูตร 5 ปี  ต้องสอบ ICT ให้ผ่าน ร้อยละ ๙๐ ก่อนจบการศึกษา ๑ ปี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานสหกิจศึกษา 

2. การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อย กองแผนงานได้ขอ
ก าหนดจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นร้อยละ ๒๐ แต่เนื่องจากตามหลักสถิติ ค่าความน่าเชื่อถือทางสถิติก าหนดไว้
อย่างน้อย ร้อยละ ๓๐ ดังนั้น อาจมอบหมายให้คณะ หรือหลักสูตรช่วยติดตามการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 
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3. กองกลางควรมีมาตรการควบคุมช่องทางการรับเอกสารจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการส่งเอกสารผิดช่องทาง  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดวางการควบคุมภายใน ระดับส านักงานมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

 

กอง/ฝ่าย ประเด็นความเสี่ยง และปัญหาในการท างาน 
1.กองพัฒนาคุณภาพ 1. แบบฟอร์มการด าเนินงานบริหารการจัดวางควบคุมภายในมีมากเกินความจ าเป็น 

 Kpi ความส าเร็จ – ระบบสารสนเทศการควบคุมภายใน (1 ระบบ) 
2. กองตรวจสอบภายใน 2. รายงานผลการตรวจสอบบางฉบับแล้วเสร็จเกินกว่าแผนที่กาหนดไว้ในของการตรวจสอบประจ าปี 

Kpi ความส าเร็จ – รายงานผลการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ 80) 
 

 3. การให้ค าปรึกษาของนักตรวจสอบภายในยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
Kpi ความส าเร็จ – มีการให้ค าปรึกษาของนักตรวจสอบภายในเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ร้อยละ 80) 

 

 4. ได้รับข้อมูลกระช้ันชิดกับช่วงเวลาที่ต้องจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย 
Kpi ความส าเร็จ – ได้รับข้อมูลเพื่อสรุปเข้าที่ประชุมทันตามก าหนด (ร้อยละ 80)  

 

3. กองวิเทศสัมพันธ์  5. ผู้กรอกข้อมูล SDGs Impact Ranking ส่วนมากยังไม่ทราบขั้นตอน 
 Kpi ความส าเร็จ – คณะท างานทุกคนสามารถ log-in และกรอกข้อมูลระบบ SDGs   
 Impact Ranking ได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 90) 

4. ฝ่ายสื่อสารองค์กร  6. การแก้ไขการรับรู้และการตอบสนองในข่าวสารเชิงลบ  
 Kpi ความส าเร็จ – จ านวนผู้เข้าชม/รับรู้ ในรายการ “เดี๋ยวถามให้” 2,000 คน  
 ต่อการจัดรายการ 2 สัปดาห์ 

5. กองบริหารงานทรัพย์สิน
และกิจการพิเศษ 

 7. การบริหารการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผน 
 Kpi ความส าเร็จ – ร้อยละความส าเร็จในการบริหารและการจัดหาผู้ประกอบการรายใหม่ (ร้อยละ 100) 

6. ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และโครงการพิเศษ 

8. การจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 Kpi ความส าเร็จ –การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาของโครงการ (ร้อยละ 85) 

7. กองตรวจสอบภายใน 9. การตรวจสอบความก้าวหน้าในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
Kpi ความส าเร็จ –ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าในการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.41) 

 

8. ฝ่ายกฎหมาย 10. ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน 
Kpi ความส าเร็จ –ปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ วิทยาลัย หรือ
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย ให้เกิดความชัดเจน และ
เสนอให้หน่วยงาน หรือคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

9. กองพัฒนานักศึกษา  11. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกลุ่มอาคารหอพักให้เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา  
Kpi ความส าเร็จ –ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
กลุ่มอาคารหอพัก (ค่าเฉลี่ย 3.00) 

 

10. กองส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

 12. การการขับเคลื่อนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 Kpi ความส าเร็จ –ร้อยละความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2566 (ร้อยละ 80) 
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กอง/ฝ่าย ประเด็นความเสี่ยง และปัญหาในการท างาน 
11. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

 13. การก าหนดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนแล้วเสร็จ  
 Kpi ความส าเร็จ –มีสมรรถนะสายวิชาการ และสายสนับสนุน ภายในปีงบประมาณ 2566 (ประกาศใช้) 

12. กองคลัง 14. มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง  
Kpi ความส าเร็จ - อบรม “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส” (มีการจัดอบรม) 
           - คู่มือการบริหารสัญญา (มีคู่มือฯ) 

13. กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

15. ความล้าของการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและงานซ่อมแซมต่าง ๆ   
Kpi ความส าเร็จ  
 - ร้อยละการซ่อมแซมเสร็จตามแผน (ร้อยละ 80) 
 - สรุปภาระงานสาธารณูปโภค และทางปฏิบัติในกระบวนการซ่อมแซมบ ารุงรักษา (๑ ฉบับ) 
 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ (๑ รายการ)  
 - มีการจ้างเหมางาน (3 งาน)  

14. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  16. Website ไม่มีความปลอดภัยจากการโจมตี  
Kpi ความส าเร็จ – Website ทั้งหมดที่อยู่ในการดูแลของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความปลอดภัย  
(ร้อยละ 90) 

 17. การท างานทดแทนกันได้ของบุคลากรในงานวิจัยและพัฒนา 
Kpi ความส าเร็จ–บุคลากรในงานวิจัยและพัฒนาสามารถท างานในระบบสารสนเทศที่งานรับผิดชอบอยู่ได้ 
(ร้อยละ 100 หรือ ทุกคนท างานในทุกระบบได้) 

 18. นักศึกษาสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ผ่าน 
ตามก าหนดระยะเวลาเง่ือนไขของหลักสูตร  
Kpi ความส าเร็จ – ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย ลบ 1 สอบผ่านการวัดมาตรฐาน
ด้าน ICT (ร้อยละ 90) 

15. กองแผนงาน 19. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจและของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
Kpi ความส าเร็จ–ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจฯ (ร้อยละ 30 หรือ 524 คน จากผู้มีงานท า 1,745 คน) 

16. กองกลาง  20. การติดต่อสื่อสารจากบุคคลภายนอกสู่มหาวิทยาลัยมาผิดช่องทาง 
Kpi ความส าเร็จ – ยกเลิกหรือแจ้งปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มหาวิทยาลัยไม่ใช้แล้ว (ทุกช่องทาง
สื่อสารที่ส ารวจพบ) 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางการควบคุม
ภายใน ระดับส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้กองพัฒนาคุณภาพ แจ้งให้ทุก
หน่วยงานทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ติดตามผลการด าเนินงานและเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
และพิจารณาเป็นระยะ  

 

4.2 พิจารณาโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้น า 
 

ตามที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาทักษะภาวะผู้น า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับทราบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเรียนรู้งานอ่ืน ๆ 
ในส านักงานมหาวิทยาลัย อีกทั้งเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล 
เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนร่วมกันพัฒนา เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ
ส านักงานมหาวิทยาลัยในภาพรวม  
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ที่ประชุมสนม. ฟอรั่ม ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบ      
ในหลักการ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หากในระดับหัวหน้างาน ควรเป็นการอบรมที่เน้นเรื่องนโยบายไม่ควรลงลึกในเชิงปฏิบัติ และ
ควรเป็นการอบรมเพ่ือเตรียมพร้อมการเป็นผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง จึงควรเน้นในด้านนโยบาย เช่น          
แผน นโยบายของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และควรมีการอบรมบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ โดยไม่ควรเน้นวิชาการจนเกินไป   

๒. เมื่อบุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองแล้ว ผู้อ านวยการและหัวหน้างานควรติดตาม     
ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพของบุคลากร เกี่ยวกับการท างานในอนาคต เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้น าตามที่เสนอ ทั้งนี้    
ให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดท ารายละเอียดโครงการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาแหล่งงบประมาณในการประชุมครั้งต่อไป  

 

4.3 พิจารณาการขอจัดสรรกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน จ านวน 1 อัตรา  
ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

  ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 18/2565 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ได้มีมติให้ชะลอการจัดสรรอัตราก าลังส าหรับสายสนับสนุนของส านักงานมหาวิทยาลัย 
(พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน) ทั้งนี้ หากระหว่างปีงบประมาณ มีกรอบต าแหน่งว่างลงทุกกรณี (การ
ลาออก เกษียณ และหรือการเสียชีวิต) ให้ส านักงานมหาวิทยาลัยคืนต าแหน่งดังกล่าวเข้าสู่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 
และหากหน่วยงานมีความจ าเป็นในการจ้าง ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการจ้างผ่านคณะกรรมการส านักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ใช้แนวทางการจ้างในลักษณะพนักงานส่วนงาน เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงาน นั้น 
 

ในการนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแจ้งว่า มีพนักงานส่วนงาน ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 
034 สังกัดงานดนตรีและนันทนาการ ได้ขอลาออก 1 อัตรา ประกอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีบุคลากรใน
งานอ านวยการเกษียณอายุจ านวน 1 ราย ส่งผลให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานอ านวยการไม่เพียงพอกับภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย ดังนั้น กองส่งเสริมฯ จึงมีความประสงค์จะขอคงกรอบพนักงานส่วนงาน ต าแหน่งเลขที่ 034 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานดนตรีและนันทนาการ และขอเปลี่ยนต าแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เพ่ือรองรับภาระงานด้านบริหารและธุรการ โดยมีเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 
 

ส่วนงาน 
ที่เสนอขอ 

ต าแหน่ง ลา 
ออก 

เสีย 
ชีวิต 

ขอ
ใหม่ 

ประเภทที่เสนอขอ เหตุผลประกอบการเสนอขอ 
พนักงาน 

ม. 
พนักงาน
ส่วนงาน 

 

สังกัด สนม.        
กองส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

เดิม นักวิชาการศึกษา 
 

1 - -  1 - ขอคงกรอบอัตราก าลังเพื่อทดแทนการลาออก 
  ของนายณัฐพงษ์  ตุ้ยเต็มวงค์ (ต าแหน่งเลขท่ี 034) 

 ขอเปลี่ยนต าแหน่งเปน็ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

     - ขอเปลี่ยนต าแหน่งเลขท่ี 034 เป็นเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป เพื่อทดแทนนางอ าพร  เวียตตัน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีจะเกษียณอายุในวันท่ี  
30 กันยายน 2566 น้ี 
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   พร้อมนี้ ได้แนบรายละเอียดภาระงานเดิมของต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 304 และภาระงาน
ใหมท่ี่จะขอเปลี่ยนต าแหน่งประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิห็นชอบการขอกรอบอัตราก าลัง ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ 304 
และขอเปลี่ยนต าแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดท าภาระ
งานของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังภายในมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับต่อไป 

 

4.4 พิจารณาก าหนดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจ าปี 2566 (กิจกรรมด าหัวผู้อาวุโส
และอธิการบดี) 

 

ตามที่คณะกรรมการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบรูปแบบโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจ าปี 2566            
“พิธีด าหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2566” และให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เสนอ
คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ 

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดการพิธีด าหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ประจ าปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๒. รับทราบการมอบหมายให้คณะ ส านัก พิจารณารายชื่อผู้อาวุโสเพื่อเข้าร่วมพิธีฯ หน่วยงานละ ๒ 
คน โดยให้จัดส่งรายชื่อผู้อาวุโสให้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจัดท าหนังสือเชิญภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566  

๓. รับทราบการมอบหมายผู้อ านวยการส านักงานคณบดี น าเข้าที่ประชุมหารือแนวทางในการจัด
อาหารและเครื่องดื่ม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการจัดอาหาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งต่อไป 

๔. รับทราบการจัดกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด การประกวดลาบ และการประกวดส้มต า 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับไปด าเนินการและจะประสานงานกับคณะกรรมการ
สโมสรบุคลากรต่อไป 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
    

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบก าหนดวันจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจ าปี 
2566 (กิจกรรมด าหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ และเห็นเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 ๔.๕ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุม 

 

ตามที่คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2566 ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ส านักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติร่วมกันให้ฝ่ายเลขานุการเก็บรวบรวมเงินค่าเบี้ยประชุมไว้ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมของส านักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนั้น กรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม แต่
ต้องรับภาระในการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นั้น 
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ผู้อ านวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ค่าเบี้ยประชุม ที่จ่ายให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ถือ
เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) ต้องน าไปรวมกับเงินเดือนเพ่ือค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้น กรณีกรรมการ
ส านักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจริง (ฝ่ายเลขาฯ เก็บรวบรวม) แต่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย        
อาจใช้วิธีการบริจาค โดยส านักงานมหาวิทยาลัยออกใบอนุโมทนาบัตรให้กรรมการ แต่หากเป็นเงินบริจาค คลังต้องน า
เงินเข้าตามระบบบัญชี และด าเนินการเบิกจ่ายตามระบบบัญชี ดังนั้น หากกรรมการไม่ประสงค์จะจ่ายภาษีเงินได้หัก 
ณ ที่จ่าย จากค่าเบี้ยประชุม อาจพิจารณางดจ่ายค่าเบี้ยประชุม  
    

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ สนม. ฟอรั่ม น าประเด็นดังกล่าวไปหารือร่วมกัน และสรุปเสนอ
คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.30 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 

(นางลัดดาวรรณ  บ ารุงกาญจน์) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชุม 

เลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางศรีกุล  นันทะชมภู) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


